



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. การกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>2. นางสาวยุติกา วัชรคุปต์ ข้าราชการบำนาญ ได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะชื่อ “พึงรบบมารด้วยอาวุธ คือปัญญา” บนพื้นฐานของพระไตรปิฎกและคำสอนของพระอรหันต์ ซึ่งวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านซี-เอ็ดบุค และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอมอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา</p>	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	<p>1. ความคืบหน้าในการเตรียมการถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ แต่ H.I.H Prince Akishino</p> <p>2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดหาอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ และเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2553</p> <p>3. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณต่าง ๆ ประจำปี 2553</p> <p>4. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2553</p> <p>5. รายงานความก้าวหน้าโครงการมหกรรมบัวบานนานาชาติ</p> <p>6. สรุปการจัดงาน “เพื่อนพ้อง (ภาฯ) 2552 และ สวนอัมพรเกษตรแฟร์”</p> <p>7. โครงการศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน มก. ภายใต้โครงการวิชาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS</p> <p>8. สรุปรายการ KU Online ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2552 - 22 มกราคม 2553</p> <p>9. ม.เกษตรฯ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ</p>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		10. มหาวิทยาลัยมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบชื้อ 67 ปี เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 21.35 - 22.30 น. ทางสถานี โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และมอบโปโลลีเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่กรรมการทุกท่าน	
3	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เรื่องเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มี 2 ประเด็นคือ 1. ประเด็นการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและผู้ประสานงานสภามหาวิทยาลัย 2. ประเด็นการเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประชุมคณบดีเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดเตรียมห้องทำงานและประชุมสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งความประสงค์ 2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในระยะแรกให้เชิญรองอธิการบดีตามภารกิจเข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ สำหรับคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จะเชิญให้ร่วมประชุมเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การติดตามรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้ทุกคณะสามารถรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษได้ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อธิการบดีขอรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
		การอนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 7 ราย	ที่ประชุมมีมติอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2553 จำนวน 7 ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. แบบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อควรจัดทำบทสรุปโดยย่อในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์แต่ละรายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสมควรที่จะได้รับการยกย่องและพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ซึ่งการได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์เป็นครั้งแรกจะทำให้ผู้รับเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			3. มหาวิทยาลัยควรวางแนวทางในการสานต่อความร่วมมือ หรือขอรับการสนับสนุนจากผู้ได้รับปริญญาโทดุษฎีบัณฑิต เพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ ตามสมควร
		รายงานสรุปสถานภาพของระบบบัญชี 3 มิติ	
5	คณะเกษตร กำแพงแสน	การปรับปรุงโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	ที่ประชุมทราบ
	คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน	
	คณะเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 01009552 ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน และการปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 รายวิชา	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
6	กองการเจ้าหน้าที่	การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	เห็นชอบกรอบอัตรากำลังในการต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ การพิจารณาต่อเวลาราชการจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมิใช่สิทธิของผู้เกษียณ
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โครงการฯ ควรสนับสนุนนิสิตที่เรียนแผน ข ให้มีโอกาสได้ตีพิมพ์หัวข้อรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในวารสารวิชาการด้วย 2. เนื่องจากในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเปิดเสรีทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานวิชาชีพ โครงการฯ ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ รวมถึงการนำรายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธามาประยุกต์ไว้ในหลักสูตรของโครงการฯ ด้วย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)			3. การพิจารณากำหนดให้ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม-ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต้องเรียนปรับวิชาพื้นฐาน ควรให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินงาน
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก (2) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร แบบ 2 (2)	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา	
8	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้เพิ่มหลักสูตรแผน ก ในอนาคตและ ผลักดันให้มีการตีพิมพ์หัวข้อรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เกิด ประโยชน์สูงสุดและสามารถพึ่งตนเอง ในอนาคตโครงการจัดตั้งวิทยาเขต- สุพรรณบุรีจะเน้นการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มากขึ้น รวมถึง การฝึกอบรมในระยะสั้น และอาจพิจารณาปรับลดจำนวนรับนิสิตในระดับ ปริญญาตรี เนื่องจากข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ที่จะรองรับการเรียนการสอน ในวิชาพื้นฐาน
9	คณะทำงานจัดทำร่างนโยบาย การพัฒนาคณะฯ	การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของคณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
10	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์	
11	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
12	สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก.	การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553	อนุมัติตามที่เสนอ
13	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2553	อนุมัติ
	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-------	-----------------	--------	---------------------------------------

14	ก.บ.ม.	การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553	อนุมัติ
15	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ .ท.11 รวม 2 ราย	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามเสนอ
16	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ	การนำเสนอ โขบายและวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	เห็นชอบ
		การนำเสนอ โขบายและวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	
17	คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี	การขออนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาการวางแผนอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน	อนุมัติ
18	คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติถอนรายวิชา 01411111 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ออกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
19	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 01120432 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ-การเกษตร และ 01119456 เศรษฐศาสตร์นิเวศเกษตร	
20	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชาจาก 01450111 เป็น 01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน	
21	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01532553 วิทยาเนื้องอกทางสัตวแพทย์	
22	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
23	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 5) ดุษฎีบัณฑิต 3 คน มหาบัณฑิต 16 คน และบัณฑิต 424 คน รวม 443 คน	
24	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553 จาก วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็น วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกำแพง อุดวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอความร่วมมือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แด่ H.I.H. Prince Akishino เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

